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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 กลุ่มประเทศเตรียมท าข้อตกลงกับกลุ่มผู้น าเศรษฐกิจรัสเซีย 

 บริษัทเยอรมันพิจารณาลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในกัมพูชา 

 สปป.ลาวส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานน  าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เวียงจันทน์ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสปป.ลาวเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค 

 โครงการถนนสายใหม่รัฐชินเริ่มปีหน้า 

 ธุรกิจ CMP น าเข้าวัตถุดิบมากกวา่ 160 ล้านเหรียญสหรัฐในหนึ่งเดือน 

 ดัชนีอุตสาหกรรมพุ่งสูงขึ น 9.5% ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี  

 “เวียดนามเผยเม็ดเงิน FDI ไปยังนครด่งนาย ตรงตามเป้าที่ตั งไว้ 

 จุดพลุเอฟทีเอ “ไทย-ฮ่องกง” 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AITI) 

สถาบันทีป่รึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

โทรศัพท์ 0-2697-6357 ต่อ 6357 
โทรสาร 0-2692-3161 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 

 
Nation เตรียมท าข้อตกลง 
กับกลุ่มผู้น าเศรษฐกิจรัสเซีย
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ในไม่ช้าสินค้าจ านวนนับพันประเภทของกัมพูชาอาจถูกส่งไปยัง
ตลาดกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) ซึ่งเป็นกลุ่มการค้า
เสรีขนาดใหญ่หลังจากที่กัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงกับ
สหภาพ โดยข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่อาจเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ 
ได้ถูกเปิดเผยในระหว่างการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีฮุนเซน
กับนายกรัฐมนตรีของรัสเซีย ณ งานประชุมสุดยอดอาเซียนใน
กรุงเทพฯ ซึ่งมีอีก 5 ประเทศในอาเซียนที่ได้แสดงความสนใจใน
การลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย 
ได้แก่ บรูไน, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ไทย และฟิลิปปินส์ โดยนาย
ลิมเฮงรองประทานหอการค้ากัมพูชากล่าวว่าสินค้ากัมพูชาราว 
4,000 ถึง 5,000 ประเภทจะได้รับอนุญาตให้ยกเว้นภาษีหากมี
การลงนาม FTA ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและสิ่งทอ โดย
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีส าหรับกัมพูชาที่จะสามารถดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาในประเทศได้มากขึ้นรวมถึงส่งออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ไปยังสหภาพ ซึ่งหอการค้ากัมพูชาและกระทรวงพาณิชย์
ท างานเพื่อให้ข้อตกลงเป็นจริง 
ที่มา: https://www.khmertimeskh.com/50657467/nation-set-to-

ink-agreement-with-russia-led-economic-bloc/
 

 บริษัทเยอรมันพิจารณาลงทุนในธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย์ในกัมพูชา 
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บริษัทของเยอรมันแสดงความสนใจในภาคพลังงานสะอาดของ
กัมพูชาในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่จัด
ขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ด้วยเป้าหมายที่จะผลิตพลังงานจากโซล่า
ฟาร์มให้ถึง 20% ของภาคการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดที่รัฐบาล
วางแผนไว้ โดยงานนี้จัดขึ้นโดยคณะผู้แทนจากประเทศเยอรมนี
ด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ในประเทศเมียนมาร์ (AHK) 
และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่าง

ประเทศของเยอรมัน (GIZ) และหอการค้ายุโรป (Eurocham) 
ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทน 
โดยจัดแสดงโซลูชั่นทางด้านพลังงานที่ยั่งยืนซึ่งผู้อ านวยการ
ด้านพลังงานขอ กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชา
กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกคนที่
ต้องการเข้ามาพัฒนาโครงการในภาคพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
กัมพูชามีจ านวนชั่วโมงแสงแดดสูงบ่งบอกถึงศักยภาพความ
เป็นไปได้ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในกัมพูชา ซึ่งมีโซล่า
ฟาร์มเพียงสองแห่งที่เปิดด าเนินการ ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ 90 เมกะ
วัตต์ โดยภายในปี 2565 โรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จะ
เปิดท าการเพิ่มอีก 7 แห่ง  

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50657473/german-
companies-consider-investing-in-local-solar-sector/

 
สปป.ลาวส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานน  า 

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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รัฐบาลก าลังส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตสีเขียวและการลดความยากจนอย่าง
ยั่งยืน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการพัฒนาทั้งหมดจะต้องมีการศึกษา
อย่างละเอียดเพื่อประเมินและหลีกเลี่ ยงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น ในการประชุมประจ าภูมิภาคครั้ง
ที่ 8 ของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง มีตัวแทนจากประเทศลุ่ม
แม่น้ าโขง สถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน 
เข้าร่วมการประชุม เนื่องมาจากการเติบโตของภาคนี้จะมีส่วน
ส าคัญในการลดความยากจน  และต้ อ งการส่ ง เส ริ ม
อุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน อีกทั้ง
จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจมากขึ้น ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ า แต่ยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอภิปรายและป้อนข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่ม 
 

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>1 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
 
น้ า และเน้นถึงความต้องการความร่วมมือและการสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแม่น้ าโขง 

ที่มา: http://annx.asianews.network/content/laos-promotes-

environmentally-friendly-hydro-projects-107690 

  เวียงจันทน์ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก
สปป.ลาวเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค
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เจ้าหน้าที่ในเวียงจันทน์จะส่งเสรมิการใช้สนิค้าที่ท าจากสปป.ลาวให้
เพิ่มขึ้นและส่งเสริมการเพาะปลูกผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้าง
งานและสร้างรายได้ ประเด็นเหล่านี้ถูกกล่าวถึงในการประชุมที่จัด
ขึ้นที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้าที่ผลิตในประเทศและลดการน าเข้าสินค้าต่างประเทศที่ไม่
จ าเป็น การประชุมมีผู้เข้าร่วมจากตัวแทนของหน่วยส่งเสริมการค้า
และการลงทุนและธุรกิจการเกษตร สมาชิกคณะผู้บริหารของ
เวียงจันทน์และผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ  
ที่มา : http://annx.asianews.network/content/vientiane-looks-boost-use-

lao-made-products-enhance-consumer-protection-107692
 

 โครงการถนนสายใหม่รัฐชินเร่ิมปีหน้า
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โครงการถนนสายใหม่ของรัฐชินได้รับเงินกู้จากธนาคารโลกเริ่ม 
ต.ค.ปีหน้า โดยจะเชื่อมเมืองกะเล่, พะล่าน และฮ่าค่า จุดเริ่มต้น
ของถนนจะอยู่ในกะเล่ซึ่งเลาะเลียบรัฐชินและเขตสะกาย ถนน
กะเล่-พะล่าน-ฮ่าค่า มีความส าคัญในการเชื่อมโยงรัฐชินกับ
ภูมิภาคและรัฐอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของ
รัฐซิน  โครงการนี้จะกู้ยืมเงิน  65 ล้านเหรียญสหรัฐจาก
ธนาคารโลกและส่วนหนึ่งจากเงิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐจาก
เงินทุนในเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 58 เงินกู้ดังกล่าวได้รับอนุญาต
ส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในรัฐยะไข่, เขตอิรวดี, และ
รัฐชิน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความส าคัญส าหรับรัฐชิน

ดังนั้นจึงให้ความส าคัญในการสร้างอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
ส่วนผลลัพธ์จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม 
รัฐบาลต้องมีแนวทางเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก
โครงการจะได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและมี
ผลกระทบน้อยที่สุด 

ที่มา : https://www.mmtimes.com/news/new-road-project-
chin-set-start-next-year.html 

 
ธุรกิจ CMP น าเข้าวัตถดุิบมากกว่า 160 ล้าน

เหรียญสหรัฐในหน่ึงเดือน
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ธุรกิจเสื้อผ้าแบบ CMP (Cutting Making และ Packaging) ได้
น าเข้าวัตถุดิบมูลค่ากว่า 160 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนใน
ปีงบประมาณนี้ (1 ต.ค.62) เกิน 12 ล้านเหรียญสหรัฐเม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 25 ต.ค.
ในปีงบประมาณ 62-63 ปัจจุบันวัตถุดิบในธุรกิจ CMP มีมูลค่า 
160.748 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ปทีี่แล้วอยู่ที่ 148.588 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ระบบ CMP ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
และมีบ้างในการท ารองเท้าและกระเป๋า อย่างไรก็ตามเมียนมา
มีรายรับเพียง 10% เนื่องจากระบบ CMP เป็นไปตามค่าแรง 
แม้ว่าประเทศจะมีรายรับจากธุรกิจ CMP ประมาณ 300 ล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี แต่การใช้ระบบ FOB สามารถเพิ่มรายได้
มากกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ที่มา : https://elevenmyanmar.com/news/cmp-businesses-
import-raw-materials-worth-over-160m-in-one-month 

 
ดัชนีอุตสาหกรรมพุ่งสูงขึ น 9.5% ในช่วง 10 

เดือนแรกของปีนี 
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จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผย

ว่าดัชนีการผลิตทางอุตสาหกรรม (IIP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 

2562 เป็นผลมาจากความส าเร็จของสาขาอุตสาหกรรมการแปร

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>2 
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รูปและการผลิต โดยภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างมี

นัยส าคัญ ได้แก่ การผลิตโลหะ (34.3%), แร่ถ่านหิน น้ ามันกลั่น 

(31.8%) และผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (14.3%)  ในขณะที่ 

บางภาคอุตสาหกรรมมีการผลิตลดลง เช่น เคมีภัณฑ์และการ

ผลิตยา (3.4%) และมอเตอร์ไซต์ (6.3%) อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 

1 ตุลาคมที่ผ่านมา ตัวเลขการจ้างงานในสาขาอุตสาหกรรม

เพิม่ขึ้นร้อยละ 1.3, 2.0 เม่ือเทียบกับเดือนที่แล้วและปีที่แล้ว 

ที่มา : https://english.vov.vn/economy/tenmonth-industrial-

production-index-rises-95-percent-405754.vov 
 

เวียดนามเผยเม็ดเงิน FDI ไปยังนครด่งนาย 
ตรงตามเป้าท่ีตั งไว ้
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จากข้อมูลของกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม 

เปิดเผยว่าจังหวัดด่งนายได้รับเงินทุนโดยตรงจากต่างชาติไหล

เข้ากว่า 1.46 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยโครงการ FDI 

ประมาณ 190 โครงการ ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 

นับว่าเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ (46%) ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้

อนุมัติโครงการใหม่กว่า 93 โครงการ ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 

800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ โครงการปรับเพิ่มงบการลงทุน 

670 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยโครงการส่วนใหญ่ที่ได้รับการ

สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ โครงการที่ใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จังหวัดดังกล่าวได้รับ

เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ มูลค่า 29.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

จ านวนโครงการ FDI 1,447 โครงการ ในปัจจุบัน ประเทศเกาหลี

ใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในจังหวัดด่งนาย 

ที่มา : https://english.vov.vn/economy/fdi-inflow-to-dong-nai-province-

breaks-target-405777.vov 
 

 
 

จุดพลุเอฟทีเอ “ไทย-ฮ่องกง”
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นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน
สัมมนา “THAILAND 2020 # ก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ” ว่า
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 63 ยังคงเผชิญกับความท้าทายจาก
ปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากภายนอก โดยเฉพาะปัจจัย
ของสงครามการค้าสหรัฐฯกับจีนที่ยังไม่มีความชัดเจน จึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกไป
ถึงปี 64 โดยปีนี้เห็นได้ชัดเจนว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ท าให้เศรษฐกิจไทย
ช่วงครึ่งปีแรก เกิดการชะลอตัวค่อนข้างมาก ทั้งนี้หลังจากผ่าน
พ้นการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เสร็จสิ้นลงถือว่า
ประเทศต่างๆได้มีข้อตกลง และความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โดย
จีนที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อใช้เป็นฐานการผลิต
ใหม่ๆ ถือเป็นโอกาสให้กับไทยในการดึงดูดการลงทุนของจีนเข้า
มา เพื่อน าเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยของจีนเข้า
มาต่อยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย โดยมี 5 เรื่อง
ส าคัญๆที่ต้องปรับเปลี่ยนประเทศและต้องท าให้ได้ เช่น อีอีซี , 
การเปิดประมูล 5 จี ในปีหน้า เป็นต้น ดังนั้น ประเทศไทยต้อง
อาศัยความได้เปรียบในฐานะศูนย์กลางของอาเซียน ที่เชื่อมต่อ
นโยบายของจีนผ่านความร่วมมือผ่านเส้นทางสายไหม สู่อีอีซี 
โดยมี  Greater bay area : GBA ที่ประกอบไปด้วย ฮ่องกง 
กวางตุ้ง มาเก๊า เป็นหัวหอกที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญรองรับ
นโยบายการย้ายฐานการผลิต ท าให้ประเทศไทยมีบทบาทใน
การเชื่อมโยงกับ CLMV  ซึ่งจากการหารือกับนางแคร์รี แลม 
ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง มีความประสงค์จะเดินทาง
มาไทย โดยจะมีการลงนามข้อตกลงทางการค้าเสรี ไทย-ฮ่องก
อง เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนฮ่องกง ย้ายฐานการผลิตมาสู่
ประเทศไทยและเชื่อมโยงตลาดทุนร่วมกัน ภายในสิ้นปีนี้. 
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/1698733
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